

ด่วนที่สุด

ที่ ยส ๐๐๒๓.๕/ว ๑๐๑๑๓



ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ถนนแจ้งสนิท ยส. ๓๕๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดยโสธร ที่ ยส ๐๐๒๓.๓/ว ๕๖๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๔๗๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดยโสธรได้แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดมอบหมายเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประทุษฐานยากจน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสอบถามว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบใด และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินบริจาคเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายจะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ กำหนดว่า “การจัดงาน” หมายความว่า การจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยกำหนดไว้ในแผนงาน โครงการ ทั้งในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเองหรือจัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดมอบหมายให้ดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ จึงสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๗ วรรคสาม กำหนดว่า เงินรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาขึ้นเป็นครั้งคราว หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้ ถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากมีเงินเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแล้ว ให้นำส่งเป็นรายได้ของ องค์กรปกครอง

/ส่วนท้องถิ่น...

ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดมอบหมายให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เมื่อได้รับบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ถ้าผู้บริจาคไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากมีเงินเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย ให้นำส่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมเพชร สร้อยสระคู)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
โทร. ๐๔๕-๗๑๓๐๓๕ ต่อ ๔๖
ผู้ประสานงาน เกษฎาภรณ์ ๐๖๑-๑๐๕๔๘๘๑

วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร “ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

หากมีเงินเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแล้ว ให้นำส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดมอบหมายให้ดำเนินการ
โครงการดังกล่าว เมื่อได้รับบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ถ้าผู้บริจาค
ไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากมีเงินเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่าย ให้นำส่งเป็นรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้นายอำเภอ ทุกอำเภอทราบ รวมทั้งแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุฑเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กลุ่มงานการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๕๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๕๙

ผู้ประสานงาน :

น.ส.กิตติกานต์ รุ่งรอบดี โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๕๙